



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  
เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ข้าราชการถือเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารบ้านเมือง โดยการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง การที่ข้าราชการจะปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลแก่ประชาชนและประเทศชาติได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่การทำงานด้วยความรับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก จึงได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางเพื่อกำกับดูแลและควบคุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการให้มีระเบียบวินัย ประพฤติตน และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้มีการประพฤติตนอยู่ในกรอบและแนวทางที่ถูกต้องดังต่อไปนี้

๑. ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เทียงตรง และเที่ยงธรรม รับผิดชอบต่อความเสียหาย เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

๒. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และความชอบธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามภารกิจที่อย่างชอบธรรม ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม ชอบธรรม เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน การละเว้นการแสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ยึดหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจหรืออคติที่ไม่ถูกต้อง กระทำการใดๆ บนพื้นฐานของหลักกฎหมาย หลักคุณธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติและของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นสำคัญ

๓. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ ยอมรับความคิดเห็นของผู้ตรวจ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารด้วยความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ชี้แจงและให้เหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้มาติดต่อราชการ

๔. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติราชการต่อสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันด้วยความถูกต้องชอบธรรม มีเหตุผลและไม่เลือกปฏิบัติ วางตนเป็นกลางทางการเมืองไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการและปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพมีอัธยาศัยไมตรี และมีน้ำใจ ปฏิบัติงานให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง หรือละเลย หรือละเว้นการใช้อำนาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย

/๕. บูรณาการ...

๕. การบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เอาใจใส่ ระมัดระวัง ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เหมาะสม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและผลลัพธ์ คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการทรัพยากรของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า เพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ

๖. ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายปราโมช ปักศรีก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก